

LỜI KHUYÊN ĐỂ GIA ĐÌNH BẮT ĐẦU

Sử dụng TalkingPoints để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa gia đình và trường học

Chào Mừng Các Gia Đình!

Chúng tôi rất vui được giới thiệu với bạn TalkingPoints, một công cụ hiệu quả dành riêng để bạn kết nối với giáo viên của con mình và hỗ trợ quá trình học tập của con. Bằng cách làm theo những hướng dẫn sau đây, bạn có thể đảm bảo rằng mình đang tận dụng tối đa nguồn lực quý giá này và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà giáo dục của con.

Sẵn Sàng Sử Dụng! Không Cần Thiết Lập

Bạn sẽ tự động nhận được tin nhắn từ giáo viên của con qua tin nhắn SMS trừ khi bạn chọn tải xuống ứng dụng TalkingPoints và đăng nhập. Nghĩa là bạn có thể bắt đầu hưởng lợi từ TalkingPoints ngay lập tức mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào. Nếu bạn muốn có trải nghiệm ứng dụng, [hãy tải ứng dụng xuống](#) và đăng nhập bằng số điện thoại di động của bạn.



Lưu Danh Bạ Giáo Viên Trong Điện Thoại

Nếu chưa đăng nhập vào ứng dụng TalkingPoints for Families, bạn sẽ nhận được tin nhắn từ giáo viên và nhân viên qua tin nhắn SMS. Khi thực hiện, hãy đảm bảo lưu số của họ vào điện thoại để dễ dàng truy cập!

Đối với iPhone: Nhấn vào số điện thoại ở đầu tin nhắn, nhấn Thông Tin, nhấn Tạo Người Liên Hệ Mới.

Đối với Android: Nhấn vào số điện thoại ở đầu tin nhắn, nhấn Thêm Vào Danh Bạ, nhấn Tạo Người Liên Hệ Mới.

Lợi Ích Khi Dùng Ứng Dụng

Mặc dù bạn có thể sử dụng TalkingPoints hoàn toàn thông qua SMS nhưng có một số lợi ích khi tải xuống và dùng ứng dụng. Bạn có thể [thay đổi tùy chọn ngôn ngữ](#), bật tính năng [nhắn tin chung](#) để đảm bảo tất cả các thành viên trong gia đình đều nhận được thông báo, cũng như sử dụng [chức năng chuyển văn bản thành giọng nói](#) để liên lạc ở chế độ rảnh tay. Ngoài ra, TalkingPoints còn cung cấp những mục sau đây

- [TalkingPoints Ed 101](#): Xác định các thuật ngữ giáo dục của Hoa Kỳ dành cho gia đình - Hệ thống giáo dục Hoa Kỳ có nhiều thuật ngữ và từ viết tắt mà những gia đình không trực tiếp tham gia vào sự nghiệp giáo dục khó có thể biết được. Tính năng này xác định các thuật ngữ giáo dục của Hoa Kỳ dành cho gia đình xuất hiện trong tin nhắn)
- [Help Me Understand](#) - Hỗ trợ ngay lập tức để các gia đình hiểu! Help Me Hiểu cung cấp hướng dẫn để các gia đình hiểu rõ hơn về ngữ cảnh, thuật ngữ và nội dung chung của tin nhắn với thao tác nhấn nút)

Bạn có thể lựa chọn cách mình muốn nhận những tin nhắn này nhưng ứng dụng cũng cung cấp tính năng bổ sung để nâng cao trải nghiệm giao tiếp của bạn. [Tải ứng dụng](#) để khám phá những lợi ích này.

Trợ Giúp Về TalkingPoints

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, nhóm hỗ trợ TalkingPoints sẵn sàng trợ giúp. Liên hệ với chúng tôi bằng tùy chọn "Hỗ trợ về ứng dụng" trong cài đặt ứng dụng hoặc gửi email trực tiếp cho nhóm Hỗ trợ gia đình của chúng tôi theo địa chỉ family@talkingpts.org.